



ใบเจียวกู่หลาน:

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Gynostemma pentaphyllum*

เจียวกู่หลาน ("jow-goo-lan") มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่รู้จักกันมายาวนานเกี่ยวกับใบเจียวกู่หลานโดยเรียกกันว่า "Xiancao" หรือ "สมุนไพรแห่งความเป็นอมตะ" ในประเทศไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจียวกู่หลานถูกนำมาใช้นานหลายศตวรรษ ส่วนใหญ่จะรับประทานในตอนเช้าเพื่อให้พลังงานและอีกครั้งหลังจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้า

เจียวกู่หลานรักษาหน้าที่สำคัญ เพิ่มความอดทน ให้ความต้านทานต่อตัวกระตุ้นความเจ็บปวด เสริมสร้างสุขภาพ และมีบทบาทในการป้องกันและรักษาโรค โดยเฉพาะการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นการบำบัดเสริมที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลข้างเคียงและเร่งการฟื้นตัวเร็วเมื่อใช้ร่วมกับการรักษาแบบตะวันตกที่ใช้ยารุนแรง) เช่น เคมีบำบัด(

ภาวะขำรงดุล: มีชาโปนินที่แตกต่างกันถึง 120 ชนิด เจียวกู่หลานเป็น "ราชาชาโปนิน" แห่งอาณาจักรพืชอย่างแท้จริง ชาโปนินเป็น โมเลกุลที่ซับซ้อนที่ช่วยปรับสมดุลของสรีรวิทยาของเรา เจียวกู่หลานประกอบด้วยชาโปนินหลากหลายชนิด) โสมจีนมี 32 ชาโปนินและอังกีมี 24 ชาโปนิน (แนวคิดไทยเรื่อง "ภูมิปัญญาแห่งความสมดุล" ระบุว่าความสมดุลเป็นกุญแจสำคัญในการมีสุขภาพที่ดี ในความสมดุล ความเป็นอยู่ที่ดีและความสามารถในการรักษาสุขภาพตามธรรมชาติของคุณอยู่ในระดับสูงสุดตามธรรมชาติ

ชาโปนินแต่ละชนิดเหล่านี้ที่พบในเจียวกู่หลานถูกแยก ถูกลบ และอยู่ภายใต้การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด วิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบสารประกอบเฉพาะ) เช่น :ชาโปนิน ใจพิโนไซด์ # 49ซึ่งมีส่วนช่วยยืดอายุขัย(ที่ช่วยทำให้สรีรวิทยาของคุณสมดุลผ่านทางผลการควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท และอื่น ๆ

อแดปโตเจน: ความสามารถในการปรับตัวเป็นเงื่อนไขที่กำหนดชีวิต ไม่มีอะไรที่จะเป็นศูนย์กลางของการดำรงอยู่และความอยู่รอดของเรา อแดปโตเจนเป็นสมุนไพรที่มีค่าประเภทหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการตอบสนองต่อความเครียด พวกมันเปลี่ยนสถานการณ์เครียดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการปรับตัว อแดปโตเจนทำงาน “เคลื่อนที่ไปในสองทิศทาง” หากคุณต้องการพลังงาน แต่ถ้าคุณเกิดอารมณ์หงุดหงิดจนทำอะไรเลยเกิด พวกมันจะสงบประสาทของคุณ พวกมันจะเพิ่มพลังงานให้แก่คุณ แต่ถ้าคุณเครียดเกินไป พวกมันจะสงบประสาทของคุณ หากระดับน้ำตาลในเลือดของคุณต่ำ เจียวู๋หลานจะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ แต่ถ้าระดับน้ำตาลสูง มันก็จะลดระดับน้ำตาลให้คุณ ไม่มีอะไรที่เหมือนกับการเคลื่อนที่ไปในสองทิศทางที่ตอบสนองการแพทย์แบบอัลโลพาธี เจียวู๋หลานทำงานแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การปรับและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ในขณะที่เดียวกันก็รักษาสมดุลโดยรวม สรีรวิทยาที่สมดุลส่งผลให้สภาพทางกายภาพชีวภาพทั้งหมดของเราเป็นปกติ โดยการฟื้นฟูระบบประสาทส่วนกลาง การควบคุมนิวโรเอ็นโดคริน ระบบภูมิคุ้มกัน และสุขภาพหัวใจอยู่ในสถานะสมดุล เจียวู๋หลานช่วยปรับสมดุลสรีรวิทยาทั้งหมดของเราผ่านทางวิถีเมแทบอลิซึมต่าง ๆ

ต้านอนุมูลอิสระ : เจียวู๋หลานเสริมสร้างความสามารถของร่างกายในการผลิตเอนไซม์เฉพาะที่เพื่อใช้ในการเร่งการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระภายนอกของร่างกาย ร่างกายของคุณสังเคราะห์เอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (SOD) และกลูตาไธโอน สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันตามธรรมชาติของคุณ แต่เมื่อคุณอายุมากขึ้น ความสามารถในการผลิตสารเหล่านี้จะลดลงและคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเจียวู๋หลาน

คุณค่าทางโภชนาการ: เจียวู๋หลานมีแร่ธาตุและวิตามินที่เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อการปรับตัว สิ่งเหล่านี้ไม่ควรถูกมองข้ามโดยใช้สารสกัดเพียงอย่างเดียว ไบเจียวู๋หลานและก้านเจียนอ่อนมีส่วนผสมของซีลีเนียม, แมกนีเซียม, สังกะสี, แคลเซียม, ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส นอกจากนี้ยังมีวิตามินบี 1 และบี 2 และแคโรทีนที่มีขอบเขตในการออกฤทธิ์ของสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งและโปรตีนและกรดอะมิโน : ไลซีน, ฟีนิลอะลานีน, อาร์จินีน, กรดกลูตามิก, กลูตามีน กรดแอสพาร์ติก และไอโซลิวซีน

เจียวู๋หลานเติบโตได้ดีที่สุดในสภาพการเจริญเติบโตสูงบนภูเขาที่สภาพแวดล้อมตึงเครียด: ตอนกลางวันร้อน ตอนกลางคืนเย็น ลมแรง ฝนตกมากในฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง เจียวู๋หลานเติบโตบนเงื่อนไขที่ตึงเครียดและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอากาศแบบสุดขั้วเหล่านี้เพื่อความอยู่รอด ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับความต้องการเครียดนี้มีอยู่ในรหัสพันธุกรรมของเจียวู๋หลาน เจียวู๋หลานจะทำอะไรกับคุณเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายคุณ สิ่งที่มีมันจะทำคือสะท้อนภาพอันน่าทึ่งว่ามันเอาตัวรอดและเติบโตในป่าได้อย่างไร

ข้อมูลเฉพาะของวัตถุดิบ: เรารับประกันเฉพาะไบเจียวู๋สดที่มีเส้นใยฝอยเล็กน้อย เนื่องจากมีคุณค่าสูงสุดในแง่ของส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ถ้าเรารับประกันเจียวู๋หลาน อบในเตาอบแห้งและบดเป็นผง คุณจะได้รับเจียวู๋หลาน 100% แต่มี 80% ของน้ำหนักที่ถูกบดละเอียดจากก้าน

เทคโนโลยีนอนมเชลล์ (CPT): CPT เป็นกุญแจสำคัญในคุณภาพและประสิทธิภาพของเจียวู๋หลานของเราเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดทั้งหมด เจียวู๋หลานนั้นซับซ้อนด้วย 120 ชนิด ที่ระบุเข้าไป (รวมจากการนับ)

นินใจพีโนไซค์ และส่วนผสมอื่นทั้งหมดอีกมากมายที่ทำงานร่วมกัน CPT รักษาโครงสร้างเซลล์และโมเลกุลที่ซับซ้อนของเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อส่งมอบประโยชน์เต็มรูปแบบ

สติปัญญาโดยธรรมชาติของเยื่อหุ้มเซลล์แสดงให้เห็นการตอบสนองต่อข้อความภายในเซลล์ ซึ่งบ่งบอกถึงตำแหน่งและลักษณะของความไม่สมดุลและทิศทางใดและระดับใดที่ต้องมีการปรับสภาพให้เป็นปกติซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลกระทบของมันในฐานะออสโมโตเจน ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่โครงสร้างของเซลล์และโมเลกุลของพืชจะยังคงเหมือนเดิม นี่คือการที่ CPT เหนือกว่าเทคโนโลยีอื่นทั้งหมดสำหรับการเก็บรักษาเยื่อหุ้มเซลล์ สารประกอบทางเคมีต่อ SE บอกเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราว ร่างกายของเราประกอบด้วยเซลล์นับพันล้านเซลล์ที่ทำงานภายในองค์กรส่วนรวม

คำสั่ง ข้อมูล การวางวิธีการ และการสื่อสารเป็นส่วนประกอบสำคัญของทุกระบบชีวภาพและเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในกรณีของออสโมโตเจน

ผงใบเยื่อหุ้มเซลล์ที่ออกฤทธิ์โดยกระบวนการ CPT มาในกล่อง 70 แคปซูลหรือขายแบบเหมา แคปซูลอยู่ในบลิสเตอร์แพคเพื่อป้องกันการคืนน้ำและรักษาสภาพความสมบูรณ์ของแคปซูล ผงขายแบบเหมาบรรจุในถุงปิดผนึกสุญญากาศเพื่อการเก็บรักษาที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและได้รับการอนุมัติจากมาตรฐานฮาลาล